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เริ่มประชุม   เวลา  10.00 น. 
 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค<การบริหารส@วนจังหวัดยะลา  มาครบองค<ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย<) แลDว จํานวน ๑๖ ท@าน ดิฉันขออนุญาต เรียนเชิญท@านประธานสภาองค<การ

บริหารส@วนจังหวัดยะลา กล@าวเปTดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ 
ขอเรียนเชิญค@ะ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครบองค<ประชุมครับ จํานวน ๑๖ ท@าน  ท@านสมาชิกสภาองค<การ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) บริหารส@วนจังหวัดยะลา และท@านผูDมีเกียรติทุกท@าน กระผมมีความยินดีเปUน

อย@างยิ่งท่ีไดDทําหนDาท่ีเปUนประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้
จะเปUนการปTดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําปW ๒๕๖๐  วัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   และหวังเปUนอย@างยิ่งว@าสภาจะไดD
ร@วมกันพิจารณาในเรื่องต@าง ๆ ท่ีทําใหDเกิดประโยชน<สูงสุดแก@ประชาชนและ
ทDองถ่ินต@อไป  

  บัดนี้  ไดDเวลาอันสมควรแลDว กระผมขอเปTดการประชุมสภาองค<การ
บริหารส@วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ ประจําปW  ๒๕๖๐   ณ   
บัดนี้     

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ     
-  สมาชิกสภา ลา ๖ ท@าน ครับ 
   ๑. นายอาฮามะ  สานอ     
   ๒. นายซอมะ  มะเซ็ง 
   ๓. นายวรเกียรติ  ไชยชนะ 
   ๔. นายไพซอล  ดามาอู 
   ๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ 
   ๖. นายริดวาน  มะเต)ะ      
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป#  ๒๕๖๐   
เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๐   ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมครับ 

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท@าน 
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอบันนังสตา 
(นายไฟซอล  ยูโซะ) เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการตรวจ

รายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งท่ี  ๒/

๒๕๖๐   วันอังคารท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หDองประชุม
องค<การบริหารส@วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   
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เลขานุการคณะกรรมการ   ผู,มาประชุม   
ตรวจรายงานการประชุม  ๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต  ๓  อ.ยะหา ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเร)ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง กรรมการ 
๓. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   
๔.  นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปTนัง  กรรมการ   
๕.  นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   
     กรรมการและเลขานุการ 

ผู,ไม�มาประชุม   
๑. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อ. บันนังสตา   กรรมการ 
๒. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต   อ.ธารโต  กรรมการ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.     

เ ม่ือคณะกรรมการมาครบองค<ประชุมแลDว นายมะรอซิ  รอยิง    
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนDาท่ีประธานในท่ีประชุม  
ไดDกล@าวเปTดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดDเนDนย้ําใหD
คณะกรรมการทุกท@านไดDพิจารณาตรวจสอบคําถูกคําผิด  ตลอดจนเนื้อหาสาระ 
และถDอยคําของผูDอภิปรายว@าไดDใจความถูกตDองตรงกันหรือไม@  รวมท้ังการ
พิจารณาขอเสนอแกDไขขDอความ สําหรับการตรวจครั้งนี้ คือ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปW ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐   

ประธาน ไดD ใหD เจD าหนDา ท่ี เปTด เทปบันทึกการประชุม  เ พ่ือใหD
คณะกรรมการไดDทําการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  จนแลDวเสร็จ  ปรากฏ
ว@า ไม@มีการขอเสนอแกDไขขDอความ  เพ่ิมเติมแต@ประการใด   เลิกประชุมเวลา 
๑๖.๐๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล  ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท@านสมาชิก ท@านใดจะเปลี่ยนแปลงแกDไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุม  เชิญครับ  ไม@มีนะครับ ถDาไม@มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  เชิญท@าน
เลขานุการสภานับองค<ประชุมครับ  ครบองค<ประชุมครับ ๑๗ ท@านครับ ต@อไป
ผมขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกท@านใดรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปW  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  โปรดยก
มือครับ  รับรอง ๑๗  เสียงครับ  สมาชิกท@านใดไม@รับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปW  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๒  มีนาคม  
๒๕๖๐  โปรดยกมือครับ  ไม@มีนะครับ      

มติท่ีประชุม เปUนเอกฉันท< รับรอง ๑๗ เสียงครับ ไม@รับรอง ไม@มี     
 



~ 4 ~ 
 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ  เรื่องอ่ืน ๆ  ผมขอช้ีแจงนิดหนึ่งครับ เรียน
ท�านสมาชิกกสภาทุกท�าน ท�าน ผอ.กองทุกกองครับ จะแจ,งในเรื่องของกีฬา 
๑๔ จังหวัดภาคใต, นะครับ มติของสมาพันธ�ให,เล่ือนไปก�อนโดยไม�มีกําหนด 
เพราะยังมีปDญหาในเรื่องของ สตง.อยู�ครับ ท้ังประเทศตอนนี้จะเข,า
ปรึกษาหารือในระดับภาคอีกครั้งหนึ่ง จนกว�าจะได,ข,อชัดเจนว�า จะจัดได,
หรือไม�ได,นะครับ ท่ีจริงจัดมา ๑๖ ครั้งแล,วนะครับเพ่ิงมาท,วงติงตอนนี้ ก็
รู,สึกอึดอัดพอสมควรครับ เหตุผลหลาย ๆ ประการอาจจะเปUนขDอหนึ่งท่ีบอก
ว@าไม@เกิดประโยชน<ต@อประชาชน หรือใชDงบประมาณผิดในลักษณะนี้เปUนตDนครับ 
หลายเรื่องท่ี สตง.ติงนะครับ ตอนนี้ก็เปUนห@วงพวกเรา เวลาทําโครงการอะไรก็
อยากจะใหDความชัดเจนในเรื่องของความพรDอมเพรียงท้ังหมดนะครับ อันนี้ผม
ขอแจDงใหDทราบ ว@ากีฬา ๑๔ จังหวัดภาคใตD ไม@มีก็ไม@เปUนไรนะครับ เด๋ียวเรา
อาทิตย<สองอาทิตย< เราก็ทําการแข@งขันโดยไม@ตDองใชDงบประมาณ เชื่อมสัมพันธ< 
เช@น พรุ@งนี้วันศุกร< เราจะแข@งกับประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ี ศวพ. พรุ@งนี้ท@านสมาชิก
สภาท่ีเล@นก็ไปร@วมนะครับ เราไปเชื่อมสัมพันธ<ในจังหวัดเราเรื่อย ๆ โดยไม@ตDอง
ใชDงบประมาณครับ เม่ืออาทิตย<ท่ีแลDวเราก็เชื่อมสัมพันธ<กับ ฉก.ยะลานะครับ ท่ี
สนามจารู ก็ไดDประโยชน< คือ เชื่อมสัมพันธ<กับทหาร ก็คิดว@าไดDคุยหลาย ๆเรื่อง
นะครับ ผบ.เขาก็ลงไปเล@นเองนะครับ ก็ตDองขอบคุณท@านสมาชิกสภาท่ีไปร@วม
ท้ังหมดและไปเชียร<ดDวยนะครับ พรุ@งนี้ใครว@างก็ท่ีสนาม ศวพ.วันศุกร< เราจะเตะ
กับเทศบาลบุดี ซ่ึงท้ังเทศบาล ท้ังเราก็ไม@มีงบ แต@ว@าเราเชื่อมสัมพันธ<ไมตรีอันดี 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับ กับชมรมกํานันผูDใหญ@บDาน เหล@านี้เปUนตDน 
ผมจะพยายามประสานเชื่อมสัมพันธ<กับผูDบริหารทDองถ่ินและผูDปกครองทDองถ่ิน
ท้ังหลายนะครับ ว@าเราจะไดDไปพบปะสังสรรค< โดยไม@ตDองใชDงบประมาณนะครับ 
ก็คงจะไม@มีป̂ญหากับเรื่อง สตง.ครับ ขอบคุณครับ เชิญท@านสมาชิกครับ ถDาไม@มี  
เชิญท@านนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านสมาชิกผูDทรงเกียรติทุกท@าน 
(นายมุขตาร<  มะทา) กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายกองค<การบริหารส@วนจังหวัดยะลา วันนี้เปUน

การประชุม เพ่ือปTดสมัยประชุม ซ่ึงเราไดDกําหนดเปTดสมัยประชุม และปTดสมัย
ประชุม เพราะฉะนั้น เปUนไปตามระเบียบของการประชุมสภา ว@าประธานสภา
เปUนผูDเรียกประชุมในกรณีท่ีเปTดสภาและปTดสภาวาระในวันนี้ก็เปUนวาระรับรอง
รายงานการประชุม ซ่ึงไดDดําเนินการรับรองเรียบรDอยแลDว วาระต@อไปก็เปUน
วาระอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้น ในวาระอ่ืน ๆ นี้ เราค@อนขDางท่ีจะมีเวลามากกว@าทุก
ครั้ง มากกว@าการประชุมทุก ๆ ครั้ง ท่ีเรามีเวลาค@อนขDางจํากัด และก็มีท@าน
สมาชิกอยากจะอภิปรายในสภา ในวาระอ่ืน ๆ นี้ ค@อนขDางท่ีจะอภิปรายไดDไม@ 
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นายก อบจ.ยะลา มาก เพราะจํากัดดDวยเวลา แต@วันนี้ผมคิดว@า ท@านสมาชิกสภาสามารถท่ีจะใชD
โอกาสตรงนี้ไดDอย@างเต็มท่ี เนื่องจากเรามีเวลาค@อนขDางมากพอสมควร ใน
เบ้ืองตDนผมอยากท่ีจะอภิปรายในเรื่องของการเตรียมการในช@วงท่ีเราจะตDอง
ประสบในอีกไม@ก่ีอาทิตย< นั่นก็คือ ถDาเราดูสภาพดินฟ_าอากาศในช@วงนี้ หลังจาก
ท่ีเราตDองมาแกDไขป̂ญหาในเรื่องของภัยพิบัติจากน้ําท@วม ซ่ึงในป̂จจุบัน
เครื่องจักรกลของ อบจ.ก็ดําเนินการในเรื่องของการปรับปรุงซ@อมแซมเสDนทาง 
ท่ีเกิดจากภัยพิบัติน้ําท@วม ในช@วงเดือนท่ีแลDวเราก็ตDองไปซ@อมแซมถนนหนทางท่ี
เปUนถนนท่ีอยู@ในความรับผิดชอบของ อบจ. แลDวก็อยู@ในพ้ืนท่ีท่ีสมเด็จพระเทพฯ 
จะเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อันนี้ก็เปUนงานท่ีตDองเร@งรัดเพ่ือใหDทันกับเวลา ซ่ึง
บางครั้งทางกองช@าง ทางฝMายซ@อมบํารุงและเครื่องจักรกล ก็ตDองไปดําเนินการ 
ในวันหยุด เสาร<อาทิตย< อันนี้ก็ตDองขอขอบคุณทางกองช@าง และก็ฝMายเจDาหนDาท่ี
ทุกคน ท่ีไดDทํางานสําเร็จและก็ลุล@วงเปUนอย@างดี แต@สิ่งท่ีเราจะตDองเตรียมการ
หลังจากนี้ไปก็คือ เรื่องภัยแลDง ซ่ึงบDานเราทางภาคใตD ช@วงนี้กําลังจะกDาวเขDาไปสู@
ภัยแลDง ก็คือ ประมาณมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน แต@ถามว@าใน
ขณะนี้ ชาวบDานเดือดรDอนในเรื่องของการใชDน้ํา เพ่ืออุปโภคบริโภคหรือยัง ก็คือ
ว@า ยังไม@ค@อยมีป̂ญหาในเรื่องของการใชDน้ําอุปโภคบริโภคในขณะนี้ แต@คิดว@า
เดือนหนDาเราก็จะกลับไปสู@สภาพของการท่ีพ่ีนDองประชาชนไม@มีน้ําท่ีจะใชDใน
การอุปโภคบริโภค เหมือนกับปWท่ีผ@านมาท่ีฝนท้ิงช@วงเปUนเวลาหลายเดือน 
ประชาชนท่ีทําการเกษตรก็ไม@มีน้ําในการท่ีจะไปดูแลพืชผล คนท่ีทําบ@อเลี้ยง
ปลาก็เกิดความเสียหาย เพราะน้ําในบ@อแหDงขอดปลาตาย ชาวบDานท่ีอาศัยน้ํา
จากบ@อก็ไม@มีน้ํา เพราะบ@อมันแหDง ชาวบDานท่ีอาศัยน้ําประปาจากประปาภูเขา 
จากประปาน้ําผิวดินก็ไม@มี เพราะฉะนั้น สิ่งท่ีเราสามารถท่ีจะเตรียมการ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรDอนตรงนั้นไดD เราก็สามารถท่ีจะนําเอาแนวพระราชดําริ 
ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลท่ี ๙  มา
ดําเนินการไดD ก็คือ ในเรื่องของการไปสํารวจพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะทําฝาย ซ่ึงเขา
เรียกว@า ฝายแมDว หรือฝายมีชีวิต การทําฝายตรงนี้มันตDองเตรียมการก@อนท่ีจะ
น้ําในแม@น้ําลําคลองนี้แหDงไป ซ่ึงวันนี้ทางกองช@างก็จะมีการประชุมเพ่ือทําฝาย
ในลักษณะของการทําประชารัฐ ก็หมายถึงว@าทุกภาคส@วนเขDามามีส@วนร@วมใน
การท่ีจะทําฝายในพ้ืนท่ีของหDวยกระทิง ก็คิดว@าสิ่งเหล@านี้ถDามันสามารถทําไดD
หลายพ้ืนท่ีมันก็จะเกิดประโยชน<ในเรื่องของการบรรเทาเรื่องภัยแลDง เพราะเม่ือ
น้ํามีในแม@น้ําลําธาร ก็จะทําใหDบ@อของชาวบDาน ก็จะแหDงชDากว@าปกติ อันนี้ก็เปUน
สิ่งหนึ่งท่ีเราสามารถนDอมนําเอาพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ มา
ดําเนินการ แต@สิ่งท่ีผมพูดตรงนี้ก็อยากจะใหDพวกเราเปUนส@วนหนึ่งของการเอา 
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นายก อบจ.ยะลา ความคิดไปขยายใหDกับองค<กรปกครองส@วนทDองถ่ิน ใหDกับกํานันผูDใหญ@บDาน 
ใหDกับพ่ีนDองประชาชนในพ้ืนท่ี ว@าถDาเราสามารถท่ีจะไปสํารวจแหล@งน้ําเพ่ือท่ีจะ
ทําฝายในลักษณะของฝายง@าย ๆ สามสี่จุดหรือสี่หDาจุด เราก็สามารถท่ีจะ
สนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรกลไดD ในเรื่องของกําลังคนไดD ในเรื่องของวัสดุ
อุปกรณ<ไดD เพราะแต@ละฝายใชDงบประมาณไม@มาก ก็ใชDเฉพาะไมDไผ@ ซ่ึงเรา
สามารถท่ีจะหาไดDในพ้ืนท่ี ใชDกระสอบทราย ใชDเชือก อย@างนี้เปUนตDน แต@เราตDอง
อาศัยของการทํางานร@วมกันทุกภาคส@วน ไม@ว@าจะเปUน อบต. สมาชิกสภา
องค<การบริหารส@วนจังหวัด ท่ีอยู@ในพ้ืนท่ี สมาชิกสภา อบต.กํานัน ผูDใหญ@บDาน 
ผูDนําชุมชน    ลักษณะของการดําเนินการ    เราจะนําร@องในพ้ืนท่ีของตําบล
หDวยกระทิง ซ่ึงวันนี้ก็จะมีการประชุมทุกหน@วยงานท่ีมีส@วนเก่ียวขDอง เพ่ือไป
ดําเนินการ ถDาโครงการนี้ดําเนินการเม่ือไหร@ ก็อยากจะเชิญชวนท@านสมาชิกไป
ร@วมและศึกษาว@าเราสามารถท่ีจะต@อยอดไปในพ้ืนท่ีท่ีอยู@ในความรับผิดชอบของ
ท@านสมาชิกไดDหรือไม@ หนึ่ง ความพรDอม ท่ีจะตDองไปดูก็คือ ในเรื่องของพ้ืนท่ี ว@า
เราสามารถท่ีจะก้ันเปUนฝายในแม@น้ํา ในลําธารไดDไหม ถDาน้ํานDอยมันก็ไม@
สามารถท่ีจะทําไดD อันท่ีสอง ตDองไปดูว@า ชาวบDานเห็นดDวยไหม ผูDนําเห็นดDวย
ไหม ถDาทุกฝMายเห็นดDวย เราก็มาหารือกัน เพ่ือท่ีจะดําเนินการในเรื่องของการ
แกDป^ญหาภัยแลDง เพ่ือนําเอาพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี ๙  มาต@อยอดใหD
เกิดประโยชน<กับพ่ีนDองประชาชน อันท่ีสอง ท่ีเราเตรียมการ อันนี้ท@านสมาชิกก็
คงจะทราบอยู@แลDวว@า เราไดDดําเนินการมาทุกปW ก@อนท่ีจะถึงช@วงภัยแลDง หรือ
ช@วงภัยแลDง พ้ืนท่ีไหนท่ีชาวบDานเดือดรDอนแลDวรDองขอมา นั้นก็คือ ในเรื่องของ
การขุดบ@อน้ําต้ืน เราขุดมาเกือบสิบปWแลDว ถDารวมบ@อท่ีสามารถใชDการไดD ก็หลาย
พันบ@อ แต@ชาวบDานก็ยังมีความตDองการอยู@ เราก็จะดําเนินการไปอย@างต@อเนื่อง 
ซ่ึงการดําเนินการนั้น ก็จะเปUนไปตามลําดับท่ีแต@ละพ้ืนท่ีทําหนังสือขอความ
อนุเคราะห<มา ซ่ึงในช@วงปW 2๕๕๙ เราดําเนินการไปแลDว ๑๑๕ บ@อ ขณะนี้ก็
ดําเนินการอยู@ในพ้ืนท่ีของตําบลบันนังสตา และพ้ืนท่ีของท@านสมาชิกใดจะไป
ดําเนินการในช@วงไหน ก็สามารถท่ีจะไปดูแผนปฏิบัติงานของกองช@างไดD ก็จะ
เรียนท@านสมาชิกว@า ในสิ่งท่ีเราจะตDองเปUนห@วงในระยะอีกสองสามเดือน
ขDางหนDา ก็คือ เรื่องของภัยแลDง ก็อยากจะใหDท@านสมาชิกไดDช@วยกัน นําเอาในสิ่ง
ท่ีเราเห็นว@า สามารถดําเนินการไดDในพ้ืนท่ี ซ่ึงผมค@อนขDางท่ีจะใหDความสําคัญใน
เรื่องของการทําฝาย เพ่ือท่ีจะชะลอในเรื่องของน้ําท่ีมันจะแหDงไป เพราะน้ําท่ีมี
อยู@ในลําธาร ถDาเราไม@มีฝายน้ําเหล@านี้มันก็จะกักเพ่ือใชDประโยชน<ไม@ไดD แต@ถDามี
น้ําแต@มีฝาย เพ่ือสามารถกักเก็บน้ํามันก็จะเกิดประโยชน<กับพ่ีนDองประชาชนใน
พ้ืนท่ี อย@างนDอยน้ําตรงนั้น มันก็ไม@ไหลลงแม@น้ําเร็วเกินไป อีกอย@างมันก็จะช@วย 
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นายก อบจ.ยะลา ชะลอในเรื่องของน้ําท่ีมีอยู@ในบ@อ ซ่ึงพ่ีนDองประชาชนใชDบริโภคอยู@ ในเบ้ืองตDนก็
อยากจะประชาสัมพันธ<ในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการทําฝาย เพ่ือ
นDอมนําพระราชดําริของในหลวงมาดําเนินการ ซ่ึงวันนี้ทาง อบจ.ก็จะประชุมใน
เรื่องของการทําฝายประชารัฐ แต@ฝายตรงนี้จะเกิดประโยชน<ไดDก็ตDองเกิดจาก
ความร@วมมือของทุกภาคส@วนครับ ขอขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ขอแกDไขตามท่ีประธานแจDงใหDทราบครับ ท@านมะรุสะดี ลานะครับ   
ไม@ลาแลDวนะครับ มาแลDวนะครับ แกDไขดDวยนะครับ เชิญครับ ท@านมะรุสะดี 

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนท@านประธานสภาท่ีเคารพ ท@านสมาชิกสภาผูDทรงเกียรติทุกท@าน  
กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา ตDองขออภัยท@านประธานครับ ความจริงผมโทรมาลาท@านประธาน 
เพราะว@าติดภารกิจ  แต@ท@านประธานบอกว@ากลัวไม@ครบองค<ประชุม  ก็เลยตDอง
รีบจัดการภารกิจ  และก็รีบมาครับ ขออภัยท่ีมาสายนะครับ และตDองขอบคุณ
ท@านนายก  ท่ีท@านไดDเตรียมการในเรื่องของภัยแลDงปWนี้ ซ่ึงปWท่ีแลDวทางเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของกระผม คือ ตําบลตาเนาะปูเต)ะ ไดDประสบป̂ญหาภัยแลDง
พอสมควร   เนื่องจากว@าเปUนพ้ืนท่ีท่ีใชDน้ําประปาภูเขาเปUนส@วนใหญ@    ปWท่ีแลDว
ตDนน้ําลําธารนั้น เกิดแหDงแลDงเกือบทุกหมู@บDานนะครับ ก็ไดDขอความอนุเคราะห<
จาก อบจ.  เก่ียวกับรถน้ําท่ีไปส@งใหDกับพ่ีนDองประชาชน  เนื่องจากว@าของตําบล
ตาเนาะปูเต)ะนั้น ยังไม@มีรถน้ําก็เลยตDองใชDรถของ อบจ.บDาง พ้ืนท่ีขDางเคียงบDาง 
อาทิเช@น ของตลิ่งชัน และก็ของตําบลสะเอะ มาช@วยส@งน้ําใหDกับชาวบDาน เพ่ือ
แกDป̂ญหาเฉพาะหนDาไปไดDชั่วขณะหนึ่ง ท่ีผมเห็นป̂ญหาก็คือ เนื่องจากว@ารถ 
อบจ.เรา สภาพใชDการไดDไม@ดีเท@าไหร@ เนื่องจากว@าท@อส@งน้ํา มันจะสั้น และก็มัน
รั่ว บางทีใชDน้ํา วันก@อนผมไปใหDบริการพ่ีนDองประชาชน คือ น้ําท่ีไหลออกขDาง
นอกกับท่ีอยู@ใส@ในภาชนะท่ีประชาชนรองรับนั้น มันครึ่ง ๆ บางทีคันรถหนึ่งใชDไดD
จริง ๆ ไม@เท@าไหร@ ผมก็ไดDแจDงกับเจDาหนDาท่ีว@า ทําไมเราไม@มีท@อสายส@งน้ําท่ีมัน
ยาวนิดหนึ่ง ท่ีมีสภาพใชDงานไดDท่ีเหมาะสม และใชDประโยชน<ไดDเต็มท่ี เราไปขน
น้ํามาบางทีคันรถ บางทีใหDบริการประชาชนไดDแค@ครึ่งหนึ่ง บางคนรอน้ํา บางทีก็
ไม@ไดD บางทีก็จํากัดเวลาว@า ใชDไดDวันนี้คันเดียว คนอ่ืนบางทีมารอไม@ไดDประโยชน<
ตรงนี้นะครับ ก็อยากจะฝากท@านนายก ผ@านไปยังกองท่ีรับผิดชอบดDวยนะครับ 
ช@วยตรวจสอบสภาพสมรรถนะรถของเรา ในขณะนี้เราพรDอมไหมท่ีจะช@วยพ่ีนDอง
ประชาชนของเรา ถDาเกิดไปแลDวบางที ภาพท่ีไปตอนแรกก็ดี แต@ผลสะทDอน
กลับมา พอตอนสุดทDายนี่กลายเปUนว@าบางทีก็ไดDรับการตําหนิจากชาวบDาน ผมก็
เลยรับปากว@าไม@เปUนไร ผมมีโอกาสแลDวผมก็จะเสนอต@อเจDาหนDาท่ีท่ีเก่ียวขDอง 
และผูDท่ีรับผิดชอบโดยตรง อันนี้ คือประการหนึ่ง ในส@วนของบ@อน้ําต้ืนนั้น  
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